



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑/๒๓๕๙

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๗๘๐๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๒๕๒๒ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. แบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนครแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้จังหวัดและอำเภอใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่หมู่บ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินการทุกขั้นตอน จะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการดำเนินการ กรณีมีการร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้จังหวัดและอำเภอถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ

๑.๑ ให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริง โดยดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ไม่มีมูลความจริง ให้อำเภอรายงานจังหวัด เพื่อสั่งยุติเรื่อง แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๑.๒ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายอำเภอมีอำนาจสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ภาควัตถุ หรือ เพียงแต่กล่าวตักเตือนก็ตาม ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน แล้วรายงานให้จังหวัดและกรมการปกครองทราบ

/๑.๓ หากกรณี...

๑.๓ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอรายงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวน ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา และดำเนินคดีอาญา แล้วรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดและกรมการปกครองทราบ ภายใน ๑๕ วัน จนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุด และหากมีการร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งลงโทษ ให้ถือเอาการพิจารณาวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่สุด แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๒. กรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ

๒.๑ ให้นายอำเภอควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด มิให้เกิดกรณีทุจริต ฉ้อฉล เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤตินิยมชอบ ในกรณีใด ๆ โดยให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ของนายอำเภอในตำบลที่ปลัดอำเภอรับผิดชอบ

๒.๒ ในกรณีที่ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หมู่บ้าน หรือทางราชการ และปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลได้ชี้แจงแนะนำตักเตือน แล้วไม่ปฏิบัติตาม หากเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ระวังการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) นั้นไว้ เป็นการชั่วคราว ตามที่เห็นสมควร แล้วรีบรายงานให้นายอำเภอทราบ ภายใน ๗ วัน เพื่อให้นายอำเภอได้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว

๒.๓ ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริง โดยให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน หากปรากฏว่ามีการทุจริต ฉ้อฉล เรียกรับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ หรือประพฤตินิยมชอบในกรณีใด ๆ หากเป็นกรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นายอำเภอมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและดำเนินคดีอาญา สำหรับกรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยตำแหน่ง ซึ่งมีใช้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอดำเนินคดีอาญา และส่งผลพร้อมเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาดำเนินการ แล้วรายงานให้จังหวัดและกรมการปกครองทราบ

จังหวัดจึงให้อำเภอดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้

(๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลการดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส หากพบการทุจริต ฉ้อฉล เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤตินิยมชอบกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ประชาชนผู้รู้เห็นพฤติการณ์แจ้งให้อำเภอทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

/(๒) รายงาน...

(๒) รายงานผลการปฏิบัติการ ตามแบบรายงานที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.) ให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๒๗ ของเดือน โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรก ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิช ศรีวิชานกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร ๐๔๒ - ๗๑๑๔๖๑

<input checked="" type="radio"/> ปล. (5)	วันที่ออกประกาศ	พ.ศ. ๒๕๕๙
<input type="radio"/> ผ.ค. ()	เลขที่	1607
<input type="radio"/> กง. ()	วันที่	
	เวลา	



ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว พ.ศ. ๕๕๙

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการมีรายการร้องเรียนบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชู

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๑๒๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชู (หมู่บ้านละสองแสนบาท) ให้จังหวัดและอำเภอถือปฏิบัติ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่หมู่บ้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวนความคืบหน้าในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ดังนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ฉ้อฉล หรือเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงขอให้จังหวัดแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยสอดคล้องดูแลการดำเนินโครงการดังกล่าวมิให้มีการเรียกเงินผลประโยชน์ ตกลงหรือต่อรองผลประโยชน์ การเรียกรับซื้อที่ดินหรือจากกรณีใดๆ ในการดำเนินโครงการ รวมทั้งการระงับคดีมิชอบในกรณีอื่นๆ และให้จังหวัดแจ้งอำเภอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ถูกร้องเรียน อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการฯ

๑.๑ ให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริง โดยดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน หากผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่มีมูลความจริง ให้อำเภอรายงานจังหวัดเพื่อสั่งยุติเรื่อง แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๑.๒ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งนายอำเภอมีอำนาจสั่งลงโทษสั่งเงินดอมนั้น ภาคราชการ หรือเพียงแต่ทำสารสำนึกเตือนก็ตาม ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน แล้วรายงานให้จังหวัดและกรมการปกครองทราบ

๑.๓ หากกรณีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนสั่งวินัยหรือสั่งลาตามระเบียบ ก.พ.พ. ลงวันที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา และดำเนินการคดีอาญา แล้วรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดและกรมการปกครองทราบภายใน ๑๕ วัน จนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุด

/ และหาก

และหากมีการร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งลงโทษให้ถือเอาการพิจารณาวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่สุด แล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบ

๒. กรณีคณะกรรมการหมู่บ้านถูกร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการฯ

๒.๑ ให้นายอำเภอควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิด มิให้เกิดกรณีทุจริต ฉ้อฉล เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบ ในกรณีใดๆ โดยให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ของนายอำเภอไว้ต่อไปจนถึงคดีอำเภอรับฟ้อง

๒.๒ ในกรณีให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บ้านปฏิบัติ หน้าที่ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หมู่บ้านหรือทางราชการ และปลัดอำเภอผู้ประสานงาน ประจำตำบลได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม หากเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ปลัดอำเภอ ผู้ประสานงานประจำตำบล ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นได้เป็นการชั่วคราวตามที่ เห็นสมควร แล้วรีบ รายงานให้นายอำเภอทราบภายใน ๗ วัน เพื่อให้ นายอำเภอได้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว

๒.๓ ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริง โดยให้ คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน หากปรากฏว่ามีการทุจริต ฉ้อฉล เรียกรับ ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการฯ หรือประพฤติมิชอบในกรณีใดๆ หากเป็นกรณีคณะกรรมการ หมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นายอำเภอมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและดำเนินคดีอาญา สำหรับกรณีคณะกรรมการ หมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีมติว่าไม่มีความผิด ให้ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล รายงานให้นายอำเภอทราบและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริงให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการ แล้วรายงานให้จังหวัดและ กรมการปกครองทราบ

ทั้งนี้ ให้จังหวัดแจ้งให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลการดำเนินการ โครงการฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส หากพบการทุจริต ฉ้อฉล เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบ ในกรณีใดๆ ให้ประชาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์แจ้งให้อำเภอทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย อนึ่ง ให้จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติตามแบบรายงานให้กรมการปกครองทราบทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๒๙-๘๓๐๓ และ ๐-๒๒๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๔๐๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขยมสจจค กงนวิเถิด

(นายเกษงฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๔๐๓

แบบรายงานการดำเนินการกรณียกรรณเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
 ทุจริตหรือประเพณีมิชอบในการดำเนินการโครงการยกระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชรัฐ

อำเภอ จังหวัด

ลำดับ	กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฐกรรณเรียน			กรณียกรรณหมู่บ้าน (กม.) ฐกรรณเรียน			ยุดีเรื้อง/ ลจโทษ (ราย)	หมยยเหตุ
	จำนวน (ราย)	กรรททำผิด ตมข้อ กล่ำวทห (ราย)	ไม่พบกร กรรททำผิด (ราย)	จำนวน (ราย)	กรรททำผิด ตมข้อ กล่ำวทห (ราย)	ไม่พบกร กรรททำผิด (ราย)		
รวมทงอำเภอ								

ตรวจแล้วถูกตอง

(นย.....)

นยอำเอ

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559